

ตารางสรุปรายชื่อผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสู่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 67)

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	สังกัด	ความคืบหน้าการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	นายพงศกร สุขแสงแก้ว	ปฏิบัติการ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง	
2	นางสาวกนิษฐา สุขเกิด	ปฏิบัติการ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง	
3	นางสาวนงนุช วันดี	ปฏิบัติการ	กองคลัง	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง	
4	นางสาวนันทา เศรษฐเมธิกุล	ชำนาญการ	กองคลัง	อยู่ระหว่างขอเข้ารับการประเมิน	
5	นางสาวสุวิจิ คันธมาศ	ปฏิบัติการ	คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างขอเข้ารับการประเมิน	
6	นางสาวณัฏฐา สมบูรณ์	ปฏิบัติการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างขอเข้ารับการประเมิน	
7	นางสาวเนศรา แก้วคง	ปฏิบัติการ	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	อยู่ระหว่างขอเข้ารับการประเมิน	
8	นางสาววาริน วัตคราว	ปฏิบัติการ	คณะครุศาสตร์ฯ	อยู่ระหว่างขอเข้ารับการประเมิน	
9	นางสาวนพเก้า จันทร์ทุ่งใหญ่	ปฏิบัติการ	กองบริหารงานบุคคล	อยู่ระหว่างขอเข้ารับการประเมิน	
10	นางสาวจิฎาดา แก้วแทน	ปฏิบัติการ	คณะบริหารธุรกิจ	อยู่ระหว่างขอเข้ารับการประเมิน	
11	นายชวลิต กนกพาณิชย์สกุล	ปฏิบัติการ	กองบริหารงานบุคคล	อยู่ระหว่างขอเข้ารับการประเมิน	
12	นางสาวสุภารัตน์ เมืองโสภา	ปฏิบัติการ	กองบริหารงานบุคคล	อยู่ระหว่างขอเข้ารับการประเมิน	
13	นางสาวณัฏฐา สมบูรณ์	ปฏิบัติการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา (9/8/67 เวลา 9.30 น.)	วิจัย 2 ชั้น
14	นางสาวกอบนาถ จริตวงษ์	ปฏิบัติการ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา (9/8/67 เวลา 9.30 น.)	วิจัย 1 ชั้น
15	นางสาวนิตยา นำประดิษฐ์	ปฏิบัติการ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
16	นางสาวจารุพรรณ เอี่ยมวิจารณ์	ปฏิบัติการ	กองพัฒนานักศึกษา	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
17	นางสาวธัญลักษณ์ แซ่โจ้ว	ชำนาญการ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิเคราะห์ 1 ชั้น
18	นางสุภัทรา จันทร์รังสี	ปฏิบัติการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	คู่มือ 1 ชั้น
19	นางสาวอำพรพรณ ผึ้งแก้ว	ปฏิบัติการ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	คู่มือ 1 ชั้น / วิจัย 1 ชั้น
20	นายชเนรินทร์ รักสัตย์	ปฏิบัติการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 2 ชั้น
21	นางสาวนัชชา ดีชัย	ปฏิบัติการ	คณะครุศาสตร์ฯ	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
22	นางอุไรวรรณ หิมพานต์	ปฏิบัติการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
23	นางสาววีรณัฐ พานทอง	ชำนาญการ	สำนักประกันคุณภาพฯ	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
24	นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด	ชำนาญการ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	แผนพัฒนางาน

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	สังกัด	ความคืบหน้าการดำเนินการ	หมายเหตุ
25	นางสาววรรณิ์ อนุอัน	ปฏิบัติการ	คณะครุศาสตร์ฯ	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชิ้น

หมายเหตุ : กำหนดการประชุม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด